



# อาสนวิหารอัสสัมชัญ

## ASSUMPTION CATHEDRAL

<http://assumptioncathedral.catholic.or.th/>

### ปลัดแกะชอย 40

พระคัมภีร์... “พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านไม่รู้ที่กำลังทำอะไร ท่านดื่มถ้วย ซึ่งเราจะดื่มได้ไหม หรือรับการล้าง ที่เราจะรับได้หรือไม่” ทั้งสองทูลว่า “ได้ พระเจ้าข้า”.../...ประชุมใหญ่...คณะพระเมตตาจัดงานประชุมใหญ่ปี 2012 วันที่ 27-29 ตุลาคมนี้ โดยเชิญบรรดาธรรมทูตพระเมตตาในแถบเอเชีย มาประชุมที่ ABAC บางนา งานนี้มีคุณพ่อพงศ์เทพ หัวเรือใหญ่นำทัพเดินหน้า คุณพ่อปิยะชาติปิดท้ายคุมหลัง บ่ายวันที่ 28 มีกำหนดการล่องเรือชมประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และยกพลขึ้นบกชม 3 วัด มีวัดซางตาครู้ส วัดคอนเซ็ปชัญ และแน่นอนว่าพลาดที่อาสนวิหารอัสสัมชัญประจำชอย 40 ไม่ได้ เพราะตอนเย็นมีงานเลี้ยงรับรองที่โรงเรียนอัสสัมชัญ หน้าชอย 40 นี้เอง จึงประกาศให้ชาวชอยรับทราบโดยทั่วกัน.../...ศาสนสัมพันธ์...เสาร์ที่แล้วมีงานรวมพลังวันศาสนสัมพันธ์ มีคนทำงานศาสนสัมพันธ์และผู้สนใจ ร้อยกว่าคน งานนี้มีคุณพ่อวุฒิเลิศ และคุณพ่อสมศักดิ์ และคุณพ่อसानิจ ให้การบรรยาย เรียกว่าเสียงดัง ฟังชัด เรื่องปีความเชื่อกับศาสนสัมพันธ์ ที่ทุกคนต้องนำไปปฏิบัติในปีแห่งความเชื่อนี้โดยด่วน.../...ฟังพ่อ ฟังเพลง...จัดครั้งแรกไปแล้ว แม้อบนี้จะไม่ฟังเพราะความผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อย แต่ได้ฟังเพลงอย่างจุใจ แถมมีคนบอกว่าอยากให้ร้องเพลงในวัดทำนองสนุกสนานแบบนี้บ้างน่าจะดี เรื่องนี้ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆ ไป ส่วนรอบหน้ารับรองว่ามีทั้งพ่อทั้งเพลงอย่างแน่นอนครับ.../...เลื้อปีความเชื่อ...เห็นว่าชายดีเหลือเกิน ขนาดว่าขาดตลาด คนถามหากันใหญ่ จึงเรียกๆเคียงๆถามคณะผู้จัดทำว่าจะมีทำเพิ่มอีกไหม คำตอบที่ได้ ฌ ตอนนี้อยากว่าหมดแล้วหมดเลย ยังไม่มีโครงการทำเพิ่มออกมา เพราะฉะนั้นใครยังไม่มีเสื้อไม่ต้องเสียใจไปอาจยังมีหวังในโอกาสหน้า แต่ถ้าไม่มีความเชื่อซี!!!! น่าเสียใจกว่ากันตั้งเยอะ เพราะโอกาสหน้าความหวังอาจไม่มี.../...ซ่อมวัด...อาสนวิหารของเราก็ดำเนินการซ่อมแซมมาได้ 2 เดือน เห็นนั่งร้านบนชั้น 2 เยอะขึ้นทุกวัน สีบนกำแพงกับหน้าต่างถูกขูดออกใหม่หมด ส่วนสุสานห้องใต้ดินก็ใกล้เรียบร้อยเต็มที่แล้วเหมือนกัน แต่ปัญหาคือยังไม่รู้ว่าจะเสร็จจริงๆเมื่อไหร่เท่านั้นเองครับ.../...พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “ถ้วยที่เรานั่งดื่ม ท่านจะได้ดื่ม และการล้างที่เราจะรับนั้น ท่านก็จะได้รับ แต่การที่จะนั่งข้างขวา หรือ ข้างซ้ายของเรานั้น ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะให้ แต่สงวนไว้สำหรับผู้ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้”.../...ขอพระเจ้าอวยพรครับ...